



	หน้าหลัก	ผู้ตรวจการแผ่นดิน	บทบาทอำนาจหน้าที่	สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	ร้องเรียน	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ติดตามประเมินผล การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	จริยธรรม	ประมวลจริยธรรมทั่วประเทศ	ติดต่อเรา
--	----------	-------------------	-------------------	---------------------------	-----------	---------------------	---	----------	--------------------------	-----------

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายประวิช รัตนเพียร ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ขณะนี้ตนได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการอนุญาตสัมปทานเหมืองหินให้แก่บริษัทเอกชน เนื่องจากกรณีดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนที่อาศัยบริเวณเขาคูหา อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสงขลา เช่น ฝุ่น เสียง และการสิ้นเปลืองของแรงระเบิดจากการทำเหมืองหินที่ไกลกว่า 10 กิโลเมตร สร้างความเดือดร้อนทั้งด้านสุขภาพและที่อยู่อาศัยก่อความเสียหายให้กับประชาชนบริเวณเขาคูหามากกว่า 300 หลังคาเรือนซึ่งการเสียหายดังกล่าวยังไม่ได้รับการเยียวยา จากกรณีดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลว่าเคยมีการจัดทำประชาคมติในการต่ออายุประทานบัตรเหมืองหินเขาคูหาให้กับบริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทานที่สิ้นอายุประทานบัตรเมื่อปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 ซึ่งกรณีนี้ผู้ร้องเรียนได้กล่าวอ้างว่าเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมนั้นไม่มีความโปร่งใส มีการปกปิดข้อมูล อีกทั้งรายงานการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ตรงกับข้อเท็จจริง



ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ เข้าหารือเกี่ยวกับการจัดอบรมโครงการคุณธรรมพื้นฐานของคนไทย 5 ประการ ในสถานศึกษาร่วมกับพระมหาสุชาติชัย วชิรมณี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนละโว้ จังหวัดเชียงใหม่

นายประวิช กล่าวต่อว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายของประชาชนส่วนรวม เพื่อแก้ไขและเยียวยาให้เป็นที่พอใจอย่างรวดเร็วจึงได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งได้รับการชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีการยกเลิกการทำประชาคมติในการต่ออายุประทานบัตรเหมืองหินเขาคูหาแล้ว แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อยู่ ซึ่งเกรงว่าอาจจะเกิดความรุนแรงได้ โดยในเมืองต้นสำนักงานจังหวัดสงขลาได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ร้องเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

นายประวิช กล่าวเพิ่มเติมว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ได้ร้องเรียนมาก่อนแล้ว และจากการลงพื้นที่เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินพบว่า ปัจจุบัน ยังคงมีประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบเขาคูหา อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสงขลา ได้รับความเดือดร้อนจากการทำเหมืองหินดังกล่าวอยู่ แม้จะมีการสำรวจและจ่ายค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ตามแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมผู้ที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด ยังมีประชาชนบางรายที่ไม่ได้รับการสำรวจ รวมทั้งไม่ได้รับค่าชดเชยความเสียหายดังกล่าวเลย อีกทั้งจากการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายที่ไม่ทั่วถึง ก็เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ประกอบกับเขาคูหาเป็นภูเขาที่ปรากฏอยู่ในตำนานของอำเภอรัตนบุรี การอนุญาตให้ทำการระเบิดเขาเพื่อทำเหมืองแร่หินหน่วยงานอาจต้องทบทวน ซึ่งทางผู้ตรวจการแผ่นดินจะร่วมดำเนินการทวงถามการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาของประชาชนในเรื่องนี้อย่างรอบคอบและรวดเร็วอย่างแน่นอน

เผยแพร่โดย สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โทร. 021419164, 021419368

Stay Connected

- Facebook
- Twitter
- Flickr
- Hi5
- YouTube
- MySpace
